

# ตั้งทีมลุยแก๊งตัดไม้สุราษฎร์

## ผวจ.ออกคำสั่งบูรณาการทุกฝ่าย ให้อำนาจเต็มที่พร้อมรายงานผลทุกสัปดาห์

โพสต์ทูเดย์ - ผวจ.สุราษฎร์ธานี ตั้ง 2 ชุดปฏิบัติการทั้งปกครอง ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร ลุยแก๊งบุกรุกป่าวิภาวดี ให้อำนาจเรียกสอบสวนบุคคล-เอกสาร สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด

นายวิษณุ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้ออกคำสั่ง จ.สุราษฎร์ธานี แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท้องที่ อ.วิภาวดี จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มี นายปรัชญา ภายจันทิก ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน อ.วิภาวดี เป็นหัวหน้าชุด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร จำนวน 37 นาย เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท้องที่ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี

ชุดที่ 2 มี นายวัชรินทร์ อินทจักร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.วิภาวดี เป็นหัวหน้าชุดประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร จำนวน 39 นาย เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท้องที่ ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี

นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ได้ติดตามผลการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ในท้องที่ อ.วิภาวดี ระหว่างวันที่ 12-28 ม.ค.ที่ผ่านมา ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้จำนวน 13 คดี จึงมีมติให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ โดยให้อำนาจ



วิษณุ จินโต

หน้าที่ทั้งสองชุดปฏิบัติการ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดไม่มีการละเว้นทุกราย

“ให้ตรวจสอบภาคพื้นดินแปลงที่ตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีไว้ มิให้ผู้เข้าไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์เด็ดขาด พร้อมตรวจสอบ ติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกเพิ่มเติมให้เรียกพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุมาให้ถ้อยคำหรือประกอบเป็นพยานหลักฐานได้ โดยให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทาง จ.สุราษฎร์ธานี ทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์” นายวิษณุ กล่าว

ทั้งนี้ ตำรวจ สภ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี จับกุมรถบรรทุกขนไม้ 5 คัน ของกลางไม้ซุงกว่า 8 ตัน มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ต่อมา พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สุราษฎร์ธานี มีคำสั่งให้ตำรวจ สภ.พุนพิน 6 นาย ตั้งแต่ระดับ ผกก. รอง ผกก.ป.

รอง ผกก.สืบสวน สวป. สวส. และรอง สวป. มาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี โดยพบว่ามีตำรวจระดับรองสารวัตร 1 นาย เกี่ยวข้องกับการตัดไม้เพื่อนำไปก่อสร้างบ้านพักส่วนตัว

ต่อมา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพบว่าเป็นพื้นที่ป่าเตรียมการเป็นป่าสงวน และชาวบ้านร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐ จนพบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าและยึดครองเป็นพื้นที่ทำกินจำนวนมากหลายพันไร่ ทั้งยังมีถนนตัดผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มนายทุนในการขนย้ายไม้ผิดกฎหมาย กระทั่งนำมาสู่การตั้งชุดปฏิบัติการทั้งสองชุดเพื่อสืบสวนและตรวจสอบดังกล่าว ■